
ATOMYMAXSITE 2.5

Power by chudsagorn phikulthong

ประเภท : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา

หัวข้อข่าว : จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือวางแผนแนวทางการป้องกันเฝ้าระวังและมาตรการแก้ไขปัญหาลดพื้นที่การเผาอ้อย

โดย : ฝ่ายข่าว

ลงวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

เข้าชม : 1026

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือวางแผนแนวทางการป้องกันเฝ้าระวังและมาตรการแก้ไขปัญหาลดพื้นที่การเผาอ้อย

 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 9:30 น นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานการประชุม

เพื่อปรึกษาหารือวางแผนแนวทางการป้องกันเฝ้าระวังและมาตรการแก้ไขปัญหาลดพื้นที่การเผาอ้อยของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายดุสิต

จันทรกานต์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  โรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล(บึงสามพัน) โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม(ศรีเทพ)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ และนายกสมาคมชาวไร่อ้อย    บึงสามพันเข้าร่วมประชุม  ณ

ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

สืบเนื่องจากการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

โรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลบึงสามพัน โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมศรีเทพ และสมาคมชาวไร่อ้อย

ร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนแนวทางป้องกันเฝ้าระวัง และมาตรการการแก้ไขปัญหาลดพื้นที่การเผาอ้อย ของจังหวัดเพชรบูรณ์

และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงขอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการตามข้อสั่งการและรายงานผลให้ทางจังหวัดทราบภายใน 30 วัน

โดยการประชุม เพื่อปรึกษาหารือวางแผนแนวทางการป้องกันเฝ้าระวังมาตรการแก้ไขปัญหาลดพื้นที่การเผาอ้อยของจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับปัญหาอ้อยไฟไหม้ในฤดูกาลผลิต 2562/63 นั้นมาจากมีการแย่งซื้ออ้อยของเถ้าแก่โรงงานอื่น

จึงเป็นสาเหตุมีการลักจุดเผาอ้อยที่เป็นบริเวณกว้าง และปัญหาการตัดอ้อยสดมีต้นทุนที่สูงกว่าอ้อยไฟไหม้

รวมทั้งมีพื้นที่บางส่วนของชาวไร่ยังไม่ได้พัฒนาแปลงอ้อยที่ปลูกแบบใช้รถตัดอ้อยได้ เช่นพื้นที่ลาดเอียงเชิงเขา พื้นที่ ที่มีหิน

อีกทั้งพื้นที่เกษตรกรเป็นแปลงเล็ก ไม่เหมาะสำหรับการใช้รถตัดอ้อยของชาวไร่ที่มีขนาดใหญ่

ทางด้าน นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า อยากเห็นแผนการบริหารจัดการอ้อยที่ไฟไหม้

และอ้อยสด อย่างเป็นรูปธรรมจากโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ เก็บเป็นสถิติแยกเป็นรายอำเภอ เพื่อการบริหารจัดการวางแผนแนวทางการป้องกัน

เฝ้าระวังมาตรการแก้ไขปัญหา ลดพื้นที่การเผาอ้อยของจังหวัดเพชรบูรณ์     อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป. 
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